

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๒๕๖๔



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุบบื้องต้นและการประเดิมการประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุบบื้องต้นและการประเดิมการประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

## บัญชีแนบท้าย

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๗. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๘. นายอำเภอทุกอำเภอ
๙. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๑๗๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ให้ใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ทุกระดับ ได้แก่ ศปก.จ. ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล และ ศปก.ทন/ศปก.ทม. ในการควบคุมกำกับการดำเนินงานตามมาตรการ และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในระดับตำบลให้นายอำเภอมอบหมายปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้า ศปก.ตำบล รับผิดชอบพื้นที่ตำบลอย่างชัดเจน ๑.๒ ให้จัดตั้ง Community Isolation (CI) ทุกอำเภอ เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-๑๙ ในแต่ละพื้นที่ ๑.๓ พิจารณามอบธงสีฟ้าให้กับอำเภอ โดยให้ ศปก.จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อค้นหาหมู่บ้านสีฟ้า	ทันที	ปลัดจังหวัด เชียงใหม่/ นายอำเภอ ทุกอำเภอ
๒	ออกคำสั่งกักกันตัวแบบ Home Quarantine กลุ่มเสี่ยงสูง Cluster ตลาดเมืองใหม่ อย่างเคร่งครัด ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ส่งรายชื่อให้ทุกอำเภอ	ทันที	นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่
๓	แต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการฯ ร่วม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่	ทันที	ทีมเลขานุการ คกก.รตต./ หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่
๔	กรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแจ้งข้อสั่งการในทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง จากนั้นให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอข้อสั่งการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบ	ทันที	ทีมเลขานุการ คกก.รตต.
๕	เพื่อการประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เข้ากลุ่มไลน์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุชื่อหรือตำแหน่ง ในการเข้าร่วมกลุ่มไลน์	ทันที	คกก.รตต. / นายอำเภอ และ สสอ. ทุกอำเภอ
๖	การแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ให้ยึดตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติ	ทันที	ประชาสัมพันธ์ จังหวัด
๗	การขออนุญาตเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบในการพิจารณา เช่นเดียวกับโรงเรียนที่ขออนุญาตผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนนำเสนอขอเปิดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่	ทันที	พมจ. เชียงใหม่
๘	หน่วยงานที่ขอจัดกิจกรรม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) หน่วยงานส่งเรื่องให้ สคร.๑ เชียงใหม่ พิจารณากลับกรอง ๒) สคร.๑ เชียงใหม่ นำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อพิจารณากลับกรอง ๓) สคร.๑ เชียงใหม่ นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เสนอขอมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่	ทันที	สคร.๑ เชียงใหม่